



LỜI GIỚI THIỆU

Ngày 28 tháng 8 năm 1945 là mốc son lịch sử ghi dấu sự ra đời của ngành Tài chính cách mạng Việt Nam và ngày này hằng năm đã trở thành ngày Truyền thống để các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành kế thừa và viết tiếp những trang sử vẻ vang, hào hùng, giữ vững và phát triển nền tài chính quốc gia vì sự nghiệp dân giàu nước mạnh, vì sự trường tồn của đất nước.

Trong Thư gửi Hội nghị cán bộ Tài chính ngày 20/2/1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “... cần phải ra sức học tập quản lý tài sản quốc gia mà ngành mình phụ trách. Đồng thời phải trau dồi đạo đức cách mệnh: chí công vô tư, cần kiệm liêm chính...”. Lời dạy này của Người đã trở thành kim chỉ nam cho hành động của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính ngay từ thời kỳ đầu thành lập cho đến bây giờ và mãi mãi về sau.

Trải qua 70 năm, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách qua các thời kỳ lịch sử của đất nước, ngành Tài chính Việt Nam đã không ngừng trưởng thành, phát triển, đóng góp quan trọng trong việc đảm bảo các nhu cầu tài chính cho Nhà nước và nhân dân ta giành thắng lợi vẻ vang trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ xâm lược.

Sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, ngành Tài chính tiếp tục đồng hành cùng đất nước trong công cuộc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thiết lập nền tài chính quốc gia lành mạnh, đảm bảo giữ vững an ninh tài chính, ổn định kinh tế vĩ mô, tài chính - tiền tệ, tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cấu trúc nền kinh tế, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, huy động, quản lý, phân phối và sử dụng các nguồn lực tài chính trong xã hội hiệu quả, công bằng, cải cách hành chính đồng bộ, toàn diện, đảm bảo tính hiệu quả và hiệu lực của công tác quản lý, giám sát tài chính.

Quán triệt chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, ngành Tài chính đã thực sự đi tiên phong trong cải cách, đổi mới và hội nhập, từ tư tưởng xây dựng thể chế đến tổ chức thực hiện, tài chính là huyết mạch của nền kinh tế, có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy và mở đường cho sự phát triển nhanh và bền vững, hình thành thể chế tài chính phù hợp với mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Với bề dày thành tích đã đạt được, ngành Tài chính đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng

thường Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống ngành Tài chính (28/8/1945 - 28/8/2015), Bộ Tài chính đã tổ chức biên soạn cuốn sách “**70 năm Tài chính Việt Nam 1945 - 2015**” nhằm tái hiện lại các hoạt động của ngành qua suốt chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển đầy khó khăn, thử thách nhưng cũng rất tự hào, để qua đó khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của ngành trong sự nghiệp cách mạng của đất nước qua các thời kỳ, rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu cho việc giải quyết các vấn đề kinh tế - tài chính cấp bách trước mắt cũng như xây dựng chiến lược phát triển lâu dài, bền vững của nền tài chính quốc gia. Đồng thời, cuốn sách này còn là một tài liệu quý trong công tác nghiên cứu, học tập và giáo dục truyền thống sâu sắc cho cán bộ, công chức, viên chức của ngành Tài chính hiện nay và các thế hệ tiếp nối.

Mặc dù Ban biên soạn đã cố gắng sưu tầm, khai thác và bổ sung các tài liệu, biên soạn và chỉnh sửa nhiều lần với cố gắng nỗ lực và tinh thần trách nhiệm cao nhất, nhưng do các tài liệu, dữ kiện lịch sử bị phân tán, mất mát qua thời gian và điều kiện thực tế còn có những hạn chế nhất định, nên nội dung cuốn sách khó tránh khỏi những khiếm khuyết.

Bộ Tài chính trân trọng cảm ơn các tập thể, cá nhân, đặc biệt là đồng chí Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh; đồng chí Hồ Tế, nguyên Bộ trưởng Bộ Tài chính; các đồng chí nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính: Phạm Thị Mai Cương, Lý Tài Luận, Phan Văn Dĩnh, Phạm Văn Trọng, Vũ Mộng Giao, Lê Thị Băng Tâm, Nguyễn Ngọc Tuấn, Trần Văn Tá, Nguyễn Công Nghiệp, Phạm Sỹ Danh và nhiều đồng chí cán bộ lãnh đạo trong ngành (Trần Xuân Thắng, Lê Văn Châu, Đặng Văn Thanh...) đã tích cực đóng góp tư liệu và ý kiến đề hoàn thiện cuốn sách này. Bộ Tài chính mong tiếp tục nhận được sự tham gia góp ý của các thế hệ cán bộ ngành Tài chính và bạn đọc ngoài ngành để hoàn thiện cuốn sách trong những lần xuất bản sau.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH



ĐINH TIÊN DŨNG